

ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๑๑๑๔/๐๖๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณและผู้มีอำนาจลงนามโครงการประมูลสิทธิงานมหรหรมพืชสวนโลกจังหวัด  
อุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๗๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๓๘๘๘๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกรอบ  
งบประมาณและผู้มีอำนาจลงนามโครงการประมูลสิทธิงานมหรหรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕  
และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๗๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหรหรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๕ และจังหวัด  
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๗๒ จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับจังหวัดและประเทศไทยในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยน  
องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านพืชสวนและการเกษตรกับนานาชาติ ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ในส่วนของการบวงเงินงบประมาณในการดำเนินงาน  
นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดของงบประมาณ ภายหลังจากประเทศไทยได้รับ  
สิทธิการจัดงานแล้ว ซึ่งการพิจารณาถึงแหล่งเงินงบประมาณ ความจำเป็นและความเหมาะสมของวงเงิน  
ตามช่วงระยะเวลาในการเตรียมงาน เห็นสมควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบผู้ลงนามการยื่นเสนอตัวประมูลสิทธิ์ ตามข้อกำหนดของ AIPH  
จำนวน ๕ ฉบับของทั้ง ๒ จังหวัด ที่ประกอบด้วย ๑) หนังสือแสดงเจตจำนงการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน  
๒) แบบสอบถาม International Horticultural Exhibitions Questionnaire ๓) หนังสือยืนยันการสนับสนุน  
การจัดงานและงบประมาณจัดงานจากรัฐบาลไทย ๔) หนังสือสนับสนุนการจัดงานจากสมาชิก AIPH และ  
๕) หนังสือยืนยันการสนับสนุนค่าประกันสิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์การจัดงาน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดทำข้อมูลและขั้นตอน  
แสดงถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอกอง  
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖๗๘ ไร่ เพื่อให้สามารถดำเนินการในจังหวัดนครราชสีมาได้ทันทีหลังจากได้รับ  
สิทธิในการจัดงาน นอกจากนี้ แผนการบริหารพื้นที่หลังการจัดงาน ควรจะต้องมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานพืชสวนโลกด้วย โดยเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจและบริการ ที่มีการลงทุนเพิ่มเติม

/เพื่อรองรับ...

เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดงานพืชสวนโลก เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และการขนส่งต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิขยน์นัท)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: sasithorn@nesdc.go.th